

Số: /BC-UBND

Khánh Sơn, ngày tháng 10 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021,  
phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

Thực hiện Công văn số 3846/STC-TCHCSN ngày 01/10/2021 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa về việc báo cáo thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2021. UBND huyện Khánh Sơn báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của huyện Khánh Sơn như sau:

**I. Về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Luật THTK, CLP:**

***1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về THTK, CLP***

Chỉ đạo các đơn vị tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản khác liên quan trong các cuộc họp cơ quan, họp thôn, tổ dân phố để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết thực hiện.

Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn.

***2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình THTK, CLP và việc THTK, CLP***

Trong năm 2021 UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện tốt các văn bản như: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 513/UBND-KT ngày 19/01/2021 về xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, UBND huyện đã ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện và cụ thể là Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

***3. Công tác thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP***

- UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện

tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình THPT, CLP; ngăn chặn kịp thời về thiệt hại do những hành vi tham nhũng, lãng phí gây ra; thực hiện việc thắt chặt chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong mọi lĩnh vực và các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Trong năm 2021 UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện đã kiểm tra, thanh tra theo chức năng nhiệm vụ của mình đối với công tác quản lý tài chính - ngân sách nhằm phát hiện kịp thời những sai sót trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Cụ thể: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 đối với 100% đơn vị sử dụng ngân sách huyện; Thanh tra huyện tổ chức thanh tra theo kế hoạch năm 2021 là 02 cuộc liên quan đến quản lý ngân sách và phòng chống tham nhũng, cả 02 cuộc đang tiến hành dự thảo kết luận thanh tra.

## **II. Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí**

### **1. Kết quả THPT, CLP cụ thể trong các lĩnh vực:**

#### **1.1. THPT, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ**

- UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự trách nhiệm về kinh phí và biên chế đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; quy định cụ thể, các chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quy chế quản lý chi tiêu nội bộ, đảm bảo nguồn kinh phí tiết kiệm hiệu quả. Trên cơ sở kế hoạch dự toán ngân sách được phân bổ, các cơ quan, các xã, thị trấn quản lý, sử dụng dự toán ngân sách được giao đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước như mua sắm tài sản, văn phòng phẩm, công tác phí, hội nghị, điện nước sinh hoạt và chi thường xuyên khác. Cụ thể có 13 phòng ban; 07 tổ chức Đảng, Mặt trận, đoàn thể, CTXH; 08 đơn vị hành chính cấp xã; 06 đơn vị sự nghiệp; 22 trường học thuộc ngành giáo dục đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ ngay từ đầu năm.

- Trong mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản: Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai tới các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện việc đăng ký mua sắm tài sản, trang thiết bị tập trung theo quy định.

- Các khoản chi thuộc kinh phí ngân sách của các đơn vị dự toán đều được Kho bạc Nhà nước huyện kiểm soát, thanh toán theo quy định hiện hành .

#### **1.2. THPT, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước**

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt, dự toán quyết toán, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung, đối tượng và thời gian theo quy định đảm bảo chính xác, trung thực, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

*1.3. THPT, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước*

- Công tác mua sắm, sửa chữa, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại luôn được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Phương tiện đi lại trang bị cho các cơ quan đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo qui định của nhà nước. UBND huyện Khánh Sơn hiện đang quản lý 10 xe ô tô, trong đó:

+ *Văn phòng HĐND & UBND huyện Khánh Sơn:* hiện đang quản lý 04 xe ô tô, trong đó sử dụng 02 xe ô tô phục vụ công tác chung, gồm xe: 79A-003.39 (05 chỗ); 79C-001.90 (16 chỗ). Hiện tại còn sử dụng tốt; 02 xe chuyên dùng biển số 79A-005.82 (07 chỗ, Biển số cũ là 79C-0935) và xe biển số 79A-00250 (05 chỗ) được mua mới năm 2021 từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung.

+ *Văn phòng Huyện ủy Khánh Sơn:* hiện đang quản lý, sử dụng 01 xe ô tô phục vụ công tác chung là xe Hyundai Santafe biển số 79-005.39 (07 chỗ) hiện tại còn sử dụng tốt.

Đối với xe Toyota biển số 79C-1134 thường xuyên hư hỏng: đã thực hiện thanh lý trong 6 tháng đầu năm.

+ *Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Khánh Sơn:*

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Khánh Sơn đang quản lý, sử dụng 01 xe ô tô biển số 79C-0684 (16 chỗ) nhưng xe thường xuyên bị hư hỏng, hàng năm phải sửa chữa lớn, đang tiến hành thủ tục thanh lý.

+ *BQL Dịch vụ công ích Khánh Sơn:*

BQL Dịch vụ công ích Khánh Sơn đang quản lý, sử dụng xe tải mang biển số 79C-2004, xe hư hỏng đã lâu, không sử dụng được, đang tiến hành thủ tục thanh lý.

+ *Trung tâm Dịch vụ thương mại Khánh Sơn (hiện đã giải thể):*

UBND huyện đang tiến hành các bước làm thủ tục thanh lý xe tải mang biển số 79D-0370, do hư hỏng đã lâu, không sử dụng được.

+ *Trung tâm Văn hóa - TT&TT:* được nhận điều chuyển từ Văn phòng HĐND&UBND huyện 02 xe chuyên dùng biển số 79C-0470 và 79A-001.72, hai xe thường xuyên bị hư hỏng, sửa chữa hàng năm.

- Mua sắm, trang bị, quản lý phương tiện, thiết bị làm việc phục vụ công tác chuyên môn được các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả cho công việc, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ và được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước.

- Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách đã tự xây dựng và ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản phù hợp với thực tế của đơn vị mình nhằm tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng.

*1.4. THPT, CLP trong quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở*

*làm việc, nhà công vụ và các công trình phúc lợi công cộng*

- Công tác quản lý đầu tư, xây dựng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo tích cực, có trọng tâm, trọng điểm. Việc lập, phê duyệt danh mục dự án, khảo sát thiết kế xây dựng công trình đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, phù hợp với khả năng bố trí nguồn vốn. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát đảm bảo đúng quy trình và quy định hiện hành của nhà nước; tính đến ngày 25/10/2021 có 23 gói thầu chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi được triển khai đấu thầu qua mạng, đạt tỷ lệ 100%, với giá trị giảm thầu là 556 triệu đồng.

- Trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công trình phúc lợi được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo quy định.

#### *1.5. THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên*

Trong năm 2021 UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện đã tiến hành 03 đoàn kiểm tra: 01 đoàn kiểm tra về việc quản lý và hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; 01 đoàn kiểm tra về tình hình sử dụng và quản lý tài nguyên nước trên địa bàn huyện và 01 đoàn kiểm tra môi trường. Thông qua kiểm tra nhằm quản lý việc sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên, thiên nhiên, ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên tùy tiện, cạn kiệt nguồn tài nguyên, gây lãng phí và gây ô nhiễm môi trường. Trong kiểm tra luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tài nguyên đất đai, môi trường và khoáng sản trên địa bàn huyện, qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức doanh nghiệp và người dân về công tác bảo vệ tài nguyên đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước và đa dạng sinh học.

#### *1.6. Tiết kiệm theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và tiết kiệm chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị*

-Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-UBND tỉnh ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó huyện Khánh Sơn thực hiện tiết kiệm 10% từ dự toán đầu năm để tạo nguồn cải cách tiền lương của huyện là 5.661 triệu đồng.

-Thực hiện Công văn số 5344/UBND-KT ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh; Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính về việc tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP. UBND huyện Khánh Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc báo cáo, tổng hợp tiết kiệm chi 6 tháng cuối năm để ưu tiên dành nguồn lực phục vụ phòng chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và đột xuất khác. Trong đó:

+ Cắt giảm tối thiểu 50% chi hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại 06 tháng cuối năm;

+Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại (kể cả các hoạt động kinh tế và sự nghiệp bảo vệ môi trường);

+ Tiết kiệm 10% chi phí quản lý, pháp lệnh người có công...

Sau khi tổng hợp UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 về việc giữ lại kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên 06 tháng cuối năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, trường học; UBND các xã, thị trấn với số tiền 1.547 triệu đồng, trong đó các cơ quan, đơn vị 478 triệu đồng, các trường học 374 triệu đồng và các xã, thị trấn 695 triệu đồng.

Ngày 10/9/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 8826/UBND-KT về việc triển khai Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 28/7/2021, trong đó hướng dẫn bổ sung vào nguồn dự phòng ngân sách từ nguồn tiết kiệm chi 06 tháng cuối năm. Qua đó UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bổ sung vào nguồn dự phòng ngân sách huyện 852 triệu đồng và nguồn dự phòng ngân sách cấp xã là 695 triệu đồng (dùng để chi phụ cấp tăng thêm theo Nghị quyết 76/NQ-HĐND và các nội dung liên quan đến phòng chống dịch Covid-19).

- Tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ của các cơ quan đơn vị: trên cơ sở số liệu tiết kiệm chi năm 2020, ước số tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 của các cơ quan, đơn vị; các tổ chức Đảng, đoàn thể, CTXH; các trường học và các xã, thị trấn là 6.967 triệu đồng.

*1.7. THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước*

- Việc triển khai chính sách tinh giản biên chế: năm 2021 UBND huyện đã trình UBND tỉnh đề nghị phê duyệt 01 cán bộ xã thôi việc theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

- Thực hiện Đề án vị trí việc làm: Trong năm 2021 UBND huyện tiếp tục triển khai Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2021 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định số 106/NĐ2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; đề nghị UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức, công tác tuyển dụng, sắp xếp, bố trí công chức Viên chức phù hợp với vị trí việc làm.

- Kết quả Thanh tra, kiểm tra ngành nội vụ: UBND huyện đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác liên quan đến lĩnh vực nội vụ như: kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác tôn giáo, công tác văn thư, lưu trữ; kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện. Qua đó, hướng cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực nội vụ.

*1.8. THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp*

Trên địa bàn huyện Khánh Sơn không có doanh nghiệp sử dụng vốn NSNN thuộc đối tượng quản lý của huyện.

### *1.9. Tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân*

Các ngành, các cấp đã thường xuyên tuyên truyền trong Nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Thực hiện việc đấm hiệu, hi, lễ hội phù hợp với phong tục tập quán tại địa phương với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lành mạnh và không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng.

## **2. Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí:**

- Số vụ việc lãng phí đã phát hiện: không
- Số vụ việc đã được xử lý: không
- Số người vi phạm và hình thức xử lý: không

## **3. Phân tích, đánh giá:**

### **3.1. Kết quả đạt được:**

- UBND huyện luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác THPT, CLP trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đó đã khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã chú trọng công tác quản lý tài chính, chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công khai trong cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ CNVC giám sát tình hình quản lý và chi tiêu tài chính - ngân sách, góp phần sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

- Các đơn vị sử dụng ngân sách đã xây dựng kế hoạch tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên năm 2021, nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình THPT, CLP của tỉnh, huyện đã đề ra; công tác báo cáo THPT, CLP năm 2021 đã được các đơn vị quan tâm, chú trọng.

### **3.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:**

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, cụ thể:

- Chưa tổ chức được các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên đề riêng về THPT, CLP, chỉ thực hiện lồng ghép qua công tác thanh tra về công tác quản lý ngân sách và phòng chống tham nhũng theo kế hoạch.

- Do số liệu báo cáo THPT, CLP năm 2021 thực hiện trong tháng 10, nên

việc xác định số kinh phí thường xuyên tiết kiệm được năm 2021 chỉ mang tính ước lượng dựa trên cơ sở số tiết kiệm của năm 2020.

### **III. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần tập trung triển khai thực hiện trong năm tiếp theo**

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, kết hợp với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là tư tưởng đạo đức của Người về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quản lý thu thuế, thực hiện các biện pháp tăng thu, chống thất thu thuế; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế; kịp thời giải quyết vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế.

3. Chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách; tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi thường xuyên, cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách.

4. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và giải ngân của các công trình XD CB, nhất là công trình sử dụng vốn các chương trình mục tiêu. Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, đẩy nhanh tiến độ trong đầu tư xây dựng; quan tâm hơn nữa công tác quản lý chất lượng công trình, thanh toán vốn đầu tư, tránh nợ đầu tư công.

5. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng ngân sách phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, có hiệu quả và tiết kiệm.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của UBND huyện Khánh Sơn./.

*Nơi nhận:* (VBĐT)

- Sở Tài chính;
- TT HĐND huyện Khánh Sơn;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quốc Đông**